

สำเนา

พระราชโฆษาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ (ภาคเช้า)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อวาน ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงสิ่งที่ควรรังเกียจคิดเตียน ๓ สิ่ง คือ ความชั่ว มารยา และความริษยา ซึ่งเป็นเหตุนำมาซึ่งความเดือดร้อนเสียหาย และบัณฑิตทั้งหลายจำต้องหลีกเลี่ยงให้ห่าง พัน วันนี้ จะกล่าวกับท่านทั้งหลายถึงสิ่งควรเคารพ ๓ ประการได้แก่ ศาสนา ยุติธรรม และความประพฤติเป็นประโยชน์ทั่วไปไม่เฉพาะตัวเอง

ศาสนาทั้งปวงทรงความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว เพราะเป็นประมวลแห่งหลักธรรมและคำสอนที่ปราชญ์ ผู้เป็นศาสตราบัญญัติไว้สำหรับให้ศึกษาและปฏิบัติฝึกฝน เพื่อกล่อมเกลานุคคลให้มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ สามารถควบคุมตัวควบคุมใจให้ถูกให้ตรง และดำเนินไปถึงความสุขความเจริญได้ ไม่ตกต่ำสาธุชนจึงถือว่าศาสนามีคุณแท้ ควรเคารพและยึดถือเป็นแม่บทในการครองชีวิต ความยุติธรรมก็เป็นสิ่งควรเคารพอีกประการหนึ่ง เพราะเป็นปัจจัยสำคัญอันเป็นหลักในการธำรงรักษาความถูกต้อง ความเสมอภาค และความมั่นคง เป็นปรกติสุขในแผ่นดิน ถ้าบุคคลไม่เคารพความยุติธรรม ก็เบียดเบียนข่มเหงละเมิดสิทธิ์ เอารัดเอาเปรียบกัน ให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นทุกแห่งหน ส่วนความประพฤติเป็นประโยชน์ทั่วไปไม่เฉพาะตัวเองนั้น เกิดจากจิตใจที่เป็นกุศล ประกอบด้วยเมตตากรุณา แสดงออกมาเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและผู้ด้อยกว่าตน จัดเป็นคุณความดีอย่างสูง ซึ่งมีอุปการะแก่การสร้างเสริมความมั่นคงและผาสุก สงบในบ้านเมืองอย่างสำคัญอีกส่วนหนึ่ง เมื่อทราบแล้วดังนี้ ทุกคนผู้มุ่งหมายให้มีความสุข ความดี ความเจริญ ในตนเอง ในประเทศชาติ จึงควรเชิดชูเคารพศาสนา ความยุติธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ให้มาก เพื่อสามสิ่งควรเคารพนั้นจักได้อำนวยสุขผลให้ได้ทั่วถึงแท้จริง

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่เข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญา สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จและความเจริญมั่นคงในชีวิต และขอให้ทุกๆ ท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันในวันนี้ มีความผาสุกสวัสดิ์โดยทั่วกัน